

# GIÁO HỘI PHẬT GIÁO KHẮT SĨ ÚC CHÂU

Tổ Đình Thiên Viện Minh Quang, Sydney.  
28-32 Chadderton St, Canley Vale NSW 2166  
Tel: 61 2 9723 8700

## QUY ĐỊNH CHUNG

(Cho tất cả Thiên Viện Minh Quang tại Úc châu)

Nhằm gìn giữ sự trang nghiêm, thanh tịnh và bảo vệ sự tu học của Tăng, Ni và Phật tử tại Thiên Viện Minh Quang. Bản tự xin niêm yết Nội Quy khi vào Thiên Viện để tất cả các Phật tử được hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc, góp phần hoằng dương Phật pháp và bảo vệ nền văn hóa dân tộc ở hải ngoại.

**Điều I:** Tăng Ni Khất Sĩ sẽ thay đổi trụ xứ luân phiên ở các Tiểu bang nơi có Thiên Viện Minh Quang (TVMQ) của Giáo đoàn (Trường hợp đặc biệt được thỉnh cầu hay lưu trụ lâu hơn sẽ được Hội đồng Tỳ kheo Tăng đoàn thống nhất quyết định)

**Điều II:** Tất cả Tăng Ni đều phải về Tổ Đình tại Sydney cho 2 Đại lễ lớn Vu Lan tự tứ và Kỷ niệm Tổ sư Vãng bóng hằng năm (Trường hợp đặc biệt vắng mặt sẽ được đồng thuận)

**Điều III:** Tất cả Trụ Trì và Tri sự không được phép thay đổi và thêm bớt những kiến trúc căn bản của Thiên Viện (TV) nơi mình tạm trụ. Khi có điều cần tân trang hay sửa chữa phải thông qua và được phép đồng ý của Tăng trưởng Tăng đoàn (Những thay đổi tôn tạo quang cảnh, cây cảnh thì tùy theo thẩm mỹ của mỗi vị mà thực hiện không cần thông qua các buổi họp Tăng)

**Điều IV:** Tất cả TVMQ đều không nhận và thờ linh cốt (chỉ cho đặt tạm ở Cửu Huyền trong thời gian 49 ngày, nếu có tín chủ yêu cầu)

**Điều V:** Không được tổ chức gây quỹ buôn bán, đấu giá, nấu ăn chay bán thức ăn và mời các ca sĩ chuyên nghiệp hát gây quỹ ( trừ việc khấn nhân đạo như thiên tai nhân họa, phải có văn bản được hội đồng thông qua)

**Điều VI:** Tài sản chung của mỗi TVMQ đều sẽ do vị Trụ trì, Tri sự bảo quản và quản lý điều hành, không được quyết định cá nhân mua bán đổi chác hay cho mượn với tính cá nhân làm tổn hại tài sản chung như: Xe cộ, máy móc, và các thiết bị dùng nấu nướng cho tập thể.v.v... Mỗi TVMQ phải thành lập một Ban Thủ quỹ và tài chánh, cúng dường và đóng góp của Ban hộ trì mỗi tháng phải được gửi vào Ngân hàng và khi sử dụng cho Tam Bảo phải thông qua Tăng, Ni trụ xứ hiểu biết và chia sẻ, không được tự ý chi xuất tài chánh của Tam Bảo (không nên giữ tiền mặt trong TV)

**Điều VII:** Mỗi Trụ trì, Tri sự, Tăng Ni khi nhận lãnh trách nhiệm ở trụ xứ mới phải yêu cầu các vị tiền nhiệm trao lại hồ sơ Hành chánh, số Phone liên lạc về tài sản như: xe, máy móc, bảo hiểm, điện, nước, gas, thuế nhà đất và các địa chỉ liên hệ Council cùng các công ty hay cá nhân các Phật tử chuyên môn để khi hữu sự sẽ giải quyết ngay ( không để quá hạn bảo hiểm hay thuế của chính phủ).

**Điều VIII:** Tăng Ni Trụ trì, Tri sự mỗi TV địa phương chịu trách nhiệm, phối hợp hành đạo chung với Giáo Hội (GH) Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, chia sẻ kinh nghiệm, tham dự các khoá tu, An cư và lên lịch tu tập, mua vé để thỉnh mời hay chuẩn bị cho Tăng, Ni và Phật tử tham dự tu học với GH chung hay các khoá tu ngắn của các TVMQ các tiểu bang.

Ngoài **những QUY ĐỊNH CHUNG** nêu trên, Chư Tăng Ni Trụ trì, Trụ xứ có trách nhiệm, bổn phận gìn giữ, bảo dưỡng, điều hành các tài sản, vật dụng, vườn cảnh của Tam Bảo cho hoàn chỉnh song song với nhiệm vụ Lãnh đạo tinh thần hướng dẫn tu tập và giúp đỡ Phật tử tại gia tu hành đúng chánh pháp và tinh tấn. Giữ gìn tôn nghiêm truyền thống của Thiền môn Phật Giáo hải ngoại.

Mong ước Tất cả Tăng Ni và các Phật tử Ban Hộ trì, Hộ niệm TV Minh Quang đồng lòng chung sức và nhất quán thực hiện bản QUY ĐỊNH CHUNG này.

Tổ Đình Thiền Viện Minh Quang SYDNEY

Thay mặt Chư Tăng Ni

Tỳ Kheo **THÍCH MINH HIẾU**

Canley Vale ngày 20/05/2009